

<p>ระเบียบวาระที่ ๑ นายประสพ โสดา (ประธานสภา)</p> <p>นายรังสรร วิลินไพร (สท. เขต ๒)</p> <p>นายสมบัตร์ แก้วหานาม (สท. เขต ๑)</p> <p>นายวิชัย ไชยบุตรดี (สท. เขต ๑)</p> <p>นายสุรชัย พลทะอินทร์ นายกเทศมนตรี</p> <p>นายประสพ โสดา (ประธานสภา)</p>	<p>เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม</p> <p>-วันนี้เป็นการประชุมสมัยสามัญ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ สำหรับเรื่องแจ้งให้ทราบ ผมขอแจ้งเรื่องมิชโมยเข้ามาในพื้นที่ ซึ่งได้เข้าไปมิชโมยของบ้านแม่หนูปูน หมู่ที่ ๑๐ ได้ทองคำ หนัก ๑ บาท และเงินสดจำนวนหนึ่ง จึงอยากฝากให้ท่านสมาชิกทุกท่านได้ประชาสัมพันธ์ให้พื น้องเราได้เผื่อระวังมิชโมยเข้ามาในหมู่บ้านในช่วงนี้ ซึ่งได้ยืนยันว่าทางบ้านหนองแสงก็โดนมิชโมย ข้าวเปลือกไปเหมือนกัน สำหรับเรื่องแจ้งเพื่อทราบท่านอื่นมีไหมครับ เชิญครับ</p> <p>- เรียนท่านประธานสภาฯ กระผม นายรังสรร วิลินไพร สมาชิกสภาฯ เขต ๒ ขอแจ้งต่อเรื่อง มิชโมยที่เข้าไปในพื้นที่ตำบลบ้านผือ ตามที่ท่าน สท.วิชัยแจ้งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วตอนนี้ทางตำรวจ สภ. บ้านเป็ดได้การจับกุมได้แล้ว โดยการช่วยกันแจ้งข้อมูลผ่านโซเชียลต่าง ๆ ซึ่งผู้เสียหายสามารถ เข้าไปชี้ตัวเพื่อดำเนินคดีได้ ครับ</p> <p>- เรียนท่านประธานสภาฯ กระผม นายสมบัตร์ แก้วหานาม สมาชิกสภาฯ เขต ๑ ซึ่งกระผม ได้รับแจ้งและประสานงานกับพี่น้องสืบเนื่องจากกรณีน้ำท่วมที่ผ่านมา ได้เห็นถึงความตั้งใจ มุ่งมั่น ในการทำงานให้การช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้พี่น้องที่ประสบอุทกภัย ของเทศบาล และเจ้าหน้าที่ทุกคน ก็ขอชื่นชม และพี่น้องจึงฝากขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ครับ</p> <p>- เรียน ท่านประธานสภาฯ กระผม นายวิชัย ไชยบุตรดี สมาชิกสภาฯ เขต ๑ กระผมขอแจ้งเรื่อง สถานีสูบน้ำของ นายเริงชาติ เนื่องจากช่วงน้ำท่วมที่ผ่านมาได้ยกบิ๊มน้ำทำให้ไม่สามารถใช้งานนี้ และตอนนี้น้ำลดแล้วจึงอยากแจ้งให้เข้าไปดำเนินการแก้ไขครับ</p> <p>- เรียน ท่านประธานสภาฯ กระผม นายสุรชัย พลทะอินทร์ นายกเทศมนตรี สำหรับเรื่องสถานี สูบน้ำนายเริงชาติ นั้น ตอนนี้ น้ำลดแล้ว เจ้าหน้าที่ที่กำลังดำเนินการติดตั้งเครื่องให้สามารถใช้งาน ได้ดีดั้งเดิม คงไม่ล่าช้าสำหรับการใช้น้ำเพื่อการเกษตรของพี่น้อง ประกอบกับช่วงนี้อยู่ในฤดูการ เก็บเกี่ยวคงยังไม่มีพี่น้องที่ต้องการใช้น้ำเพื่อการเกษตร ครับ</p> <p>-ครับ มีอีกไหมครับ ถ้าวาทีประชุมรับทราบนะครับ ถ้าไม่มีผมจะไปวาระที่ ๒ เลยนะครับ</p>
<p>ระเบียบวาระที่ ๒ ที่ประชุม</p>	<p>เรื่องรับรองรายงานการประชุม</p> <p>-รับรอง รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านผือ สมัยที่ สาม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕</p>
<p>ระเบียบวาระที่ ๓</p> <p>นายสมบัตร์ แก้วหานาม (สท. เขต ๑)</p>	<p>เรื่องกระทู้ถาม</p> <p>๓.๑ เรื่องการก่อสร้างร่องระบายน้ำ ม.๔ และหมู่ ๑๐ เนื่องจากยังไม่มีร่องระบายน้ำภายใน หมู่บ้าน</p> <p>- เรียนท่านประธานสภาฯ กระผม นายสมบัตร์ แก้วหานาม สมาชิกสภาฯ เขต ๑ เรื่องกระทู้ถาม และเสนอร่องระบายเสียออกจากหมู่บ้านและชุมชนหมู่ที่ ๔ และ หมู่ที่ ๑๐ เนื่องจากบ้านโพธิ์ ตาก หมู่ที่ ๔ และ หมู่ที่ ๑๐ เป็นหมู่บ้านใหญ่หลายร้อยครัวเรือนแต่ยังไม่มีร่องระบายน้ำ ครอบคลุมทุกพื้นที่ ซึ่งมีหลายจุดที่ยังไม่มีร่องระบายน้ำจะมีเพียงเส้นทางหลักเท่านั้น กระผมจึง อยากนำเสนอก่อสร้างร่องระบายน้ำ จำนวน ๓ จุด คือ ๑. สามแยกคุ้มตะวันออกมาถึงสี่แยก บ้านนางมะลิวัลย์เพื่อเชื่อมร่องระบายน้ำเดิม ๒. สามแยกบ้านนางทองสุข ถึงสามแยกวัดโพธิ์ เลียบ ๓. สามแยกบ้านนายทองปุ่น มาถึงสี่แยกบ้านนางหนูพร กระผมก็อยากเรียนถามผู้บริหาร ว่าได้ทำการออกแบบสำรวจหรือยัง ถ้าสำรวจแล้วได้นำเข้าแผนในการจัดทำโครงสร้างพื้นฐาน แล้วหรือยัง เพราะมีพี่น้องสอบถามมา จึงอยากนำเสนอให้รับทราบและบรรจุในแผนพัฒนา ปี ๖๗ เพราะพี่น้องได้รับความเดือดร้อนจากการระบายน้ำเสีย จากกรณีที่น้ำระบายช้าเกิดการท่วมขัง</p>

<p>นายสมบัตร์ แก้วหานาม (สท. เขต ๑) (ต่อ) นายสุรชัย พลทะอินทร์ นายกเทศมนตรี</p>	<p>ครับ จึงอยากเรียนถามคณะกรรมการในครั้งนี้นะครับ</p> <p>- เรียน ท่านประธานสภาฯ กรม นายสุรชัย พลทะอินทร์ นายกเทศมนตรี ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณท่าน สท.สมบัตร์ ที่ได้สะท้อนปัญหาของพี่น้องมาให้ทางฝ่ายบริหารได้รับทราบ ก่อนอื่นต้องขอชี้แจงว่าโครงการทุกอย่างที่เราจะดำเนินการได้ คือต้องผ่านการประชาคม เมื่อประชาคมเสร็จเราจะเรียงลำดับนำเข้าแผนพัฒนา แล้วมาคุยกับสภาฯ และดูงบประมาณว่าเราจะดำเนินการโครงการไหนก่อน หรือจะทำโครงการที่ผ่านการประชาคมเป็นลำดับแรก เมื่อสภาฯ อนุมัติให้ดำเนินการได้ คณะผู้บริหารก็จะรับนโยบายและดำเนินการตามที่ได้เสนอ เพราะฉะนั้นแล้ว เรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นการบ้านของฝ่ายบริหาร ฝ่ายสภาฯ อยากให้ท่านสมาชิกได้นำเรียนกับพี่น้องว่าทุกอย่างอยู่ที่สถานะการคลังของเราด้วย ซึ่งในงบประมาณปี ๖๖ คงดำเนินการไม่ได้ เพราะไม่มีในเทศบัญญัติ หากดำเนินการเมื่อไหร่ก็ผิดกฎหมาย ผมเข้าใจว่าพี่น้องเดือดร้อนแต่เราต้องดูภาพรวม เช่นหากมานำเสนอในช่วงที่ผ่านการจัดทำงบประมาณไปแล้วก็ต้องแจ้ง ส่วนในการจัดทำงบประมาณปี ๖๗ ถ้ามีในแผนแล้วทางนายกไม่ขัดข้องที่จะดำเนินการ ประเด็นต่อมาสืบเนื่องจากปีงบประมาณที่แล้ว เราได้ดำเนินการขอให้การประสานภูมิภาคขยายเขตประปา มาตำบลบ้านผือ ซึ่งตอนนั้นงบประมาณได้รับการอนุมัติแล้ว ให้ดำเนินการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคของบ้านหนองแสง หมู่ ๒, ๓ และบ้านโพธิ์ตาก หมู่ที่ ๔,๑๐ และหากเรามีนงบประมาณและทำการก่อสร้างร่องระบายน้ำในตอนนี้ ผมเกรงว่าจะไปทับซ้อนกันกับการประสานภูมิภาค เพราะถ้าเราดำเนินการไปก่อนแล้วแค่ชั่วคราวก็เกรงว่าจะต้องได้รื้อหากเป็นแบบแปลนการก่อสร้างไม่รองรับกับการขยายเขตประปาเพราะถ้าเขาเข้ามาดำเนินการเขาก็ต้องทำการขุดเพื่อทำการวางท่อเกรงว่าถ้าเราทำจะไม่เกิดความคุ้มค่า ไม่เกิดประโยชน์ จึงต้องขอเรียนในที่ประชุม จึงอยากให้ผ่านปีนี้ไปก่อนหรือรอดูการขยายเขตของการประสานภูมิภาคก่อน เมื่อเขาดำเนินการเสร็จเราในส่วนของเราจะไปดูในแผนฯ ถ้ามีในแผนแล้วก็จะมาดูงบประมาณแล้วบรรจุในเทศบัญญัติปีถัดไป วันนี้ก็รับเรื่องนี้จากท่าน สท.สมบัตร์ และฝากสมาชิกทุกท่านนำเรียนกับพี่น้องว่าสิ่งที่เราจะทำต้องคุ้มค่า ยั่งยืน ก็ขอเรียนในที่ประชุมทราบเพียงเท่านี้</p>
<p>นายสมบัตร์ แก้วหานาม (สท. เขต ๑)</p>	<p>- เรียน ประธานสภาฯ กรม สท.สมบัตร์ แก้วหานาม สมาชิกสภา เขต ๑ เรื่องน้ำประปาส่วนภูมิภาคที่จะเข้ามาในพื้นที่ เรื่องนี้ได้ให้รายละเอียดกับพี่น้องมาพอประมาณและพี่น้องก็ได้รับทราบเบื้องต้นแล้ว ส่วนร่องระบายน้ำนั้น งบประมาณปี ๖๖ คงไม่ทันแล้ว ผมจึงอยากฝากในปีงบประมาณปีถัดไป คือ ๖๗ ครับ</p>
<p>นายประสพ โสดา (ประธานสภาฯ)</p>	<p>- การจัดทำเทศบัญญัติ คือเราจะประชาคม อย่างเทศบัญญัติปี ๖๕ เรามีสมาชิก ๖๖ เรามีสมาชิกแล้ว คณะผู้บริหารมีหน้าที่หยิบขึ้นมาทำว่าจะอันไหนเป็นอันดับ ๑ ๒ ๓ ส่วนประเด็นนี้ก็จะเสนอเข้าแผนฯ ปี ๖๗</p>
<p>นายทวิช รุ่งเรือง (ปลัดเทศบาล)</p>	<p>- เรียน ประธานสภาฯ กรม นายทวิช รุ่งเรือง ปลัดเทศบาล เพื่อให้สอดคล้องกับประเด็นเมื่อสักครู่ และเป็นการเรียนรู้ร่วมกันด้วยคือในการดำเนินโครงการในแต่ละโครงการ ท่านสมาชิกทุกท่านได้รับทราบปัญหาของพี่น้องแล้วก็มาเสนอ แต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาและงบประมาณในปีนั้น อย่างเช่น นายกว่าจะมีระบบประปาเข้ามา แสดงว่าการทำร่องระบายน้ำยังไม่เหมาะที่จะทำในช่วงเวลานี้ อันนี้คืองบประมาณและช่วงเวลาต้องสอดคล้อง ฉะนั้นจึงได้มีตัวแทนพี่น้องคือท่านสมาชิก นายก ปลัด มาพูดคุยกันว่าดำเนินการแบบไหน ยังไง โดยมีเงื่อนไขว่าท้องถิ่นจะดำเนินการโครงการไหนต้องมีในแผนพัฒนาเทศบาล ซึ่งต้องมาจากความต้องการของพี่น้องประชาชน คนที่จะไปรับฟังคือท่านสมาชิกทุกท่าน ส่วนงานวิเคราะห์ สำนักปลัดเทศบาล ก็จะมีการทบทวนแผนทุกปี เวลานี้แหละคือเวลาที่ทุกท่านจะนำความเดือดร้อนของพี่น้องไปบรรจุในแผน แต่ด้วยงบประมาณมีจำกัด จึงจำเป็นต้องจัดลำดับความสำคัญทำโครงการที่ ๑ ก่อน ท่าน สท.จึงมีภาระที่จะต้องไปคุยกับพี่น้องว่าร่องระบายน้ำเส้นนี้สำคัญมาก รอไม่ได้ในการทำประชาคมให้ช่วยยก</p>

<p>นายทวิช รุ่งเรือง (ปลัดเทศบาล) (ต่อ)</p>	<p>มือให้เป็นลำดับที่ ๑ เพื่อที่ได้นำโครงการมาจัดเทศบัญญัติในปีถัดไปได้เลย ถ้ามีงบแล้วท่านนายก ก็จะมีหน้าที่นำโครงการมาดำเนินการตามลำดับความสำคัญ หากมีงบประมาณมากพอเมื่อทำโครงการลำดับหนึ่งแล้วก็จะหยิบโครงการลำดับสองมาดำเนินการ ก็เป็นคำถามว่าทำไมโครงการนี้ไม่ได้ทำ โครงการนี้ไม่ได้ทำ จึงอยากฝากท่าน สท. ได้ไปอธิบายว่าขั้นตอนเป็นแบบนี้ พี่น้องจะได้เรียนรู้ร่วมกันกับพวกเรา</p>
<p>ระเบียบวาระที่ ๔</p>	<p>เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว -ไม่มี</p>
<p>ระเบียบวาระที่ ๕ นายประสพ โสตา (ประธานสภา)</p>	<p>เรื่องที่เสนอใหม่ -๕.๑ ญัตติเรื่องให้ความเห็นชอบเพื่อประกอบการขออนุญาตสร้างวัดหรือสำนักสงฆ์ จากสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๓ แห่ง ได้แก่</p>
<p>นายสุพจน์ แก้วมาตย์ (หัวหน้าสำนักปลัด)</p>	<p>๑. วัดป่าฝายพญานาค ๒. วัดป่าศิริมงคล (ช่องฮวก) ๓. วัดป่าโนนศิลา (หนองแดง) - เรียน ประธานสภาฯ กระผม นานสุพจน์ แก้วมาตย์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล สืบเนื่องจากเทศบาลตำบลบ้านผือได้รับหนังสือจากสำนักสงฆ์หรือวัดทั้ง ๓ แห่ง เพื่อขอความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่นเพื่อประกอบการขออนุญาตสร้างวัดหรือสำนักสงฆ์ ซึ่งในคำขออนุญาตจะจัดตั้งวัดจะต้องมีรายงานความเห็นชอบจากสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการขออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๑ การขออนุญาต ข้อ ๕ วรรคสอง ในกรณีที่เป็นขออนุญาตเพื่อสร้างวัดหรือสำนักสงฆ์ ต้องให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นผู้ขออนุญาต ในการกรณีนี้อำเภอทั้ง ๓ แห่ง ได้ยื่นเรื่องต่อสำนักพระพุทธศาสนาแล้ว แต่ยังมีเอกสารที่ยังต้องเพิ่มเติม ซึ่งตามระเบียบฯ ข้อ ๘ พื้นที่ที่จะพิจารณาอนุญาตได้ต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ (๕) ไม่มีปัญหาภัยราชูกรในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียง และต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาตำบลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลท้องถิ่นที่ป่านั้นตั้งอยู่ จึงต้องมาขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลบ้านผือ เพื่อประกอบคำขออนุญาต ส่วนเรื่องการอนุญาตเป็นหน้าที่ของกรมป่าไม้ ครับ</p>
<p>นายประสพ โสตา (ประธานสภา)</p>	<p>- สำหรับวันนี้ไม่มีคณะกรรมการวัด หรือผู้นำหมู่บ้านในพื้นที่มาให้ข้อมูล กระผมก็อยากให้สมาชิกสภาฯ ในพื้นที่ได้อภิปรายเพิ่มเติมว่าวัดเป็นอย่างไร สร้างความเดือดร้อนให้ชุมชนไหม เพื่อเป็นข้อมูลให้ที่ประชุมได้พิจารณาร่วมกันครับ</p>
<p>นายรังสรร วิลินไพร (สท. เขต ๒)</p>	<p>-เรียนท่านประธานสภาฯ กระผม นายรังสรร วิลินไพร สมาชิกสภาฯ เขต ๒ เนื่องจากวัดป่าฝายพญานาคตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านหนองแสง ตำบลบ้านผือ ก็เข้าใจว่าวัดแห่งนี้จัดตั้งเป็นวัดมานานแล้ว ซึ่งการจัดตั้งวัดในชุมชนผมก็เห็นดีด้วย เมื่อดูเอกสารประกอบที่ทางคณะกรรมการชุมชนที่เสนอมาในการจัดทำประชาคมหมู่บ้านผมก็เกรงว่าจะไม่ถูกต้องจึงอยากให้ออกไปคุยในครั้งถัดไปและให้ผู้นำชุมชนมานำเสนอ</p>
<p>นายสมบัติ โพธิ์ตะนิ (รองนายกฯ)</p>	<p>- เรียน ท่านประธานสภาฯ กระผม นายสมบัติ โพธิ์ตะนิ รองนายกเทศมนตรี ผมอยากจะแสดงความเห็นว่าถ้าหากเราล่าช้า ไม่สรุปในคราวประชุมนี้ให้เสร็จสิ้น ผมเกรงว่าวัดดังกล่าวจะต้องถูกรื้อไปเพราะเขากำหนดช่วงเวลาให้เสร็จภายในปีนี้</p>
<p>นายสุรัชย์ พลทะอินทร์ (นายกเทศมนตรี)</p>	<p>- เรียน ท่านประธานสภาฯ กระผม นายสุรัชย์ พลทะอินทร์ นายกเทศมนตรี สำหรับข้อหารือในวันนี้จะให้สภาฯผ่านความเห็นชอบ จริงแล้ววัดต่าง ๆ นั้นสร้างมาแล้วหลายสิบปี ไม่ใช่วัดเพิ่งสร้าง เพียงแต่เราเข้าใจว่าเป็นวัดที่ถูกกฎหมาย แต่วันนี้ทางวัดได้มีหนังสือมาเพื่อมาขอความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่นเพื่อที่จะไปดำเนินการให้ถูกต้อง จึงอยากให้พิจารณาในประเด็นที่ว่าวัดที่จัดตั้งขึ้นนั้นชาวบ้าน ประชาชนในพื้นที่เดือดร้อนไหม คือที่เขามาขอถึงเราอนุญาตไปแล้วถ้าเกิดว่าวัดนั้นกระทำการไม่ชอบขัดต่อกฎหมายข้ออื่นนั้นเป็นหน้าที่ของกรมป่าไม้ในการพิจารณาอนุญาตเพิ่มเติม มติที่ประชุมสภาตำบลบ้านผือเป็นองค์ประกอบหนึ่งของการยื่นขออนุญาต</p>

<p>นายสุรชัย พลทะอินทร์ (นายกเทศมนตรี) (ต่อ)</p>	<p>ซึ่งจริง ๆ แล้วทางวัดได้มายื่นต่อเราได้ประมาณ ๒ เดือนแล้ว แต่ประกอบกับช่วงนั้นเราปิดสมัยประชุมไปแล้ว จึงล่องเลยมาถึงสมัยประชุมนี้ หากล่าช้าไม่ทันก็จะเข้าประเด็นของท่านรองนายกฯว่าจะไม่ขออนุญาตจัดตั้งวัดได้เลย สำหรับกระผมถ้าไม่ขัดต่อหลักพระพุทธศาสนา กระผมก็เห็นด้วย เพราะถ้าเราไม่อนุญาตในครั้งนี้อาจกลายเป็นศรัทธาอันมาหาเราว่าเพราะเหตุใด เราจะไม่สามารถอธิบายได้ เพราะไม่เกี่ยวกับงบประมาณเรา การดำเนินงานของเรา ผมจึงอยากฝากไว้ครับส่วนเอกสารอื่น ๆ ที่ยื่นต่อเรานั้นเราตรวจสอบตามหลักฐานที่เราได้รับ ส่วนข้อเท็จจริงและส่วนประกอบอื่นเป็นหน้าที่ของผู้อนุญาตคือกรมป่าไม้และสำนักพุทธศาสนา</p>
<p>นายสุพจน์ แก้วมาตย์ (หัวหน้าสำนักปลัด)</p>	<p>- เรียน ท่านประธานสภาฯ กระผม นายสุพจน์ แก้วมาตย์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล กระผมขอเพิ่มเติมให้ชัดเจนคือ ตามระเบียบฯ ข้อ ๘ พื้นที่ที่จะพิจารณาอนุญาตได้ต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ ทั้ง ๘ ข้อ ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ (๕) ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับราษฎรในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียง และต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาตำบลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลท้องที่ที่ป่านั้นตั้งอยู่ จึงอยากให้ออกความเห็นชอบจากสภาตำบลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลท้องที่ที่ป่านั้นตั้งอยู่ จึงอยากให้ออกความเห็นชอบหลักกว่าประชาชนเดือดร้อนไหม ซึ่งท่านนายกได้อธิบายไปแล้ว ประเด็นหลักคือตรงนี้ครับ</p>
<p>นายทวิช รุ่งเรือง (ปลัดเทศบาล)</p>	<p>- เรียนประธานสภาฯ กระผม นายทวิช รุ่งเรือง ปลัดเทศบาล ผมอยากแนะนำเสนอว่าหน่วยงานเราเป็นเพียงหนึ่งองค์ประกอบหรือหนึ่งหน่วยงาน ที่วัดจะนำเอกสารไปยื่นร่วมกับองค์ประกอบอีกหลาย ๆ ข้อที่ทางสำนักพุทธศาสนากำหนด ให้เราพิจารณาในส่วนของเรา คือพี่น้องเดือดร้อนไหม เป็นพื้นที่ของบุคคลอื่นร่วมด้วยไหม รุกล้ำที่สาธารณะของเทศบาลไหม ถ้าไม่เดือดร้อน ไม่กระทบต่อการใช้ชีวิตปกติของพี่น้องประชาชน เราก็สามารถเห็นชอบได้ ถ้าประชาชนเดือดร้อนเราก็ไม่เห็นชอบ การลงมติเพื่อให้ความเห็นชอบในครั้งนี้ไม่ใช่การอนุญาต แต่เป็นการใช้ประกอบคำขออนุญาตจัดตั้งวัดต่อไป ประเด็นมีแค่นี้ครับ</p>
<p>นายสมบัติ แก้วหานาม (สท. เขต ๑)</p>	<p>- เรียนประธานสภาฯ กระผม สมบัติ แก้วหานาม สมาชิกสภาฯ เขต ๑ สำหรับกระผมเห็นด้วยในการสร้างวัด สำนักสงฆ์ในพื้นที่ เพราะถือว่าเป็นการเผยแพร่พระพุทธศาสนา ครับ</p>
<p>นายคำปิ่น ตาแสง (รองประธานสภาฯ)</p>	<p>- เรียนประธานสภาฯ กระผม นายคำปิ่น ตาแสง รองประธานสภาฯ เนื่องจากการประชุมในปีที่ผ่านมาสภาฯเราก็มีการเห็นชอบไปแล้ว กระผมอยากสอบถามเพิ่มเติมว่าถ้าหากจะมีวัดที่ยังไม่ได้จัดตั้งให้ถูกต้องจะมาขอสภาฯในลักษณะนี้ จะสามารถกระทำได้หรือไม่ เพราะใกล้ ๆ บ้านของผมก็มีสำนักสงฆ์ที่ยังไม่ได้จัดตั้งเป็นวัดเหมือนกัน</p>
<p>นายทวิช รุ่งเรือง (ปลัดเทศบาล)</p>	<p>- เรียนประธานสภาฯ กระผม นายทวิช รุ่งเรือง ปลัดเทศบาล สำหรับการขออนุญาตจัดตั้งวัดนั้นทางสำนักพุทธศาสนาจะดำเนินการแจ้งมาเป็นรอบ ๆ เพื่อให้วัดไปดำเนินการให้ถูกต้อง เมื่อวัดหรือสำนักสงฆ์ได้รับการแจ้งมาลักษณะนั้นแล้วก็ให้ดำเนินการในลักษณะเดียวกันเช่นนี้ครับ</p>
<p>นายประสพ โสตา (ประธานสภาฯ)</p>	<p>- มีท่านใดอภิปรายเพิ่มเติมครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ เนื่องจากมีด้วยกัน ๓ วัด ผมจะขอมติพร้อมกันเลย ท่านใดเห็นสมควรให้ความเห็นชอบเพื่อประกอบการขออนุญาตสร้างวัดหรือสำนักสงฆ์ จำนวน ๓ แห่ง ได้แก่ ๑. วัดป่าฝายพญานาค ๒. วัดป่าศิริมงคล (ช่องฮวก) ๓. วัดป่าโนนศิลา (หนองแดง) ยกมือครับ</p>
<p>ที่ประชุม</p>	<p>-ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบเพื่อประกอบการขออนุญาตสร้างวัดหรือสำนักสงฆ์จำนวน ๓ แห่ง ได้แก่ ๑. วัดป่าฝายพญานาค ๒. วัดป่าศิริมงคล (ช่องฮวก) ๓. วัดป่าโนนศิลา (หนองแดง)</p>
<p>นายประสพ โสตา (ประธานสภาฯ)</p>	<p>- สำหรับข้อดีของการมีวัดหรือสำนักสงฆ์นั้น ผมว่าดีที่คนคอยสอดส่องดูแล รักษาผืนป่า เช่น วัดถ้าเจ็ย จะไม่มีใครเข้าไปตัดไม้ทำลายป่าเลย</p> <p>๕.๒ ผู้ตติเรื่องขอความเห็นชอบระเบียบสภาเทศบาลตำบลบ้านผือ ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕</p>
<p>นายสุพจน์ แก้วมาตย์ (หัวหน้าสำนักปลัด)</p>	<p>- เรียน ท่านประธานสภาฯ กระผม นายสุพจน์ แก้วมาตย์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล สำหรับเรื่องขอความเห็นชอบระเบียบสภาเทศบาลตำบลบ้านผือ ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น เนื่องด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้แจ้งเรื่องการจัดทำร่างระเบียบสภาท้องถิ่นว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอ</p>

<p>นายสุพจน์ แก้วมาตย์ (หัวหน้าสำนักปลัด) (ต่อ)</p>	<p>ข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งมาตรา ๙ กำหนดให้ผู้มีสิทธิเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นที่จะประสงค์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นหรือเชิญชวนให้ร่วมเข้าชื่อ ให้ยื่นคำร้องต่อประธานสภาท้องถิ่น ตามระเบียบที่ประธานสภาท้องถิ่นกำหนดโดยความเห็นชอบของสภาท้องถิ่น เพื่อให้การดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์การดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕ สำนักปลัดเทศบาลตำบลบ้านฝื่อ ได้จัดทำร่างระเบียบว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งได้ส่งให้สมาชิกทุกท่านศึกษาและทำความเข้าใจในเบื้องต้นแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่ได้แจ้งแล้ว ซึ่งโดยทั่วไปท่านนายจะเป็นคนเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นให้สมาชิกได้พิจารณา เช่น การทำเทศบัญญัติ การจัดเก็บขยะ ซึ่งท่านนายจะเป็นคนเสนอและสภาฯ จะเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติพระราชบัญญัตินี้กำหนดให้ประชาชนสามารถเข้าชื่อออกข้อบัญญัติท้องถิ่นได้ ในเรื่องที่ยากให้ออกข้อกำหนดได้ ทั้งนี้ทั้งนั้นจะให้สภาฯอภิปรายเพิ่ม ลด แก้ไข ตามร่างระเบียบฯ ที่ได้แจกให้แล้วนะครับ</p>
<p>นายสมบัตร์ แก้วหานาม (สท. เขต ๑)</p>	<p>- เรียน ท่านประธานสภาฯ กระผม นายสมบัตร์ แก้วหานาม สมาชิกสภาฯ เขต ๑ สำหรับการจัดทำร่างระเบียบว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น ผมว่าเป็นเรื่องดี อย่างพื้นที่เราตอนนี้ก็อย่างเสนอให้มีการจัดทำข้อกำหนดเกี่ยวกับการปลูกต้นไม้บนที่สาธารณะ</p>
<p>นายทวิช รุ่งเรือง (ปลัดเทศบาล)</p>	<p>- เรียน ท่านประธานสภาฯ กระผม นายทวิช รุ่งเรือง ปลัดเทศบาล สำหรับข้อบัญญัติที่ท่าน สท. สมบัตร์ เสนอนั้น จะเป็นขั้นตอนต่อไป หลักจากเรารับหลักการของวันนี้ครับ ข้อบัญญัติท้องถิ่นนั้น คือกฎหมายของสภาฯออกไว้เพื่อเป็นแนวปฏิบัติของประชาชน แต่ก่อนนาให้ท่านเป็นคนเสนอ แต่ระเบียบนี้กำหนดให้ประชาชนสามารถออกกฎหมายระเบียบฯ เองได้ โดยการเข้าชื่อเสนอมาดำเนินการที่สภาฯจะประกาศใช้ และถ้าการเข้าชื่อเสนอมามาแล้วถ้าผ่านตามหลักเกณฑ์ก็จะประกาศให้ใช้เป็นแนวปฏิบัติของตำบล และนี่คืออีกบทบาทของฝ่ายนิติบัญญัติของสภาฯ</p>
<p>นายประสพ โสตา (ประธานสภาฯ)</p>	<p>- มีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มไหมครับ ถ้าไม่มีผมจะถามเลยนะครับ ท่านใดเห็นสมควรให้ความเห็นชอบระเบียบสภาเทศบาลตำบลบ้านฝื่อ ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕ ยกมือครับ</p>
<p>ที่ประชุม</p>	<p>- ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบระเบียบสภาเทศบาลตำบลบ้านฝื่อ ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕</p> <p>๕.๓ ยุติ เรื่อง ให้ความเห็นชอบคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านฝื่อ แทนตำแหน่งที่ว่าง จำนวน ๒ คน</p>
<p>นายสุพจน์ แก้วมาตย์ (หัวหน้าสำนักปลัด)</p>	<p>- เรียน ท่านประธานสภาฯ กระผม นายสุพจน์ แก้วมาตย์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลสำหรับการคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านฝื่อ แทนตำแหน่งที่ว่าง จำนวน ๒ คน นั้นเนื่องจากคณะกรรมการชุดเดิมได้ครบวาระ ๔ ปี ตามระเบียบฯ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ซึ่งโครงการของการคัดเลือกกรรมการตามระเบียบฯ ประกอบด้วย นายกเทศมนตรี เป็นประธานโดยตำแหน่ง, ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน ๒ ท่าน, ผอ.รพสต., ตัวแทนจากสภาฯ จำนวน ๒ คน, อสม. จำนวน ๒ คน, ผู้แทนหมู่บ้าน จำนวน ๕ คน, ผู้แทน ศูนย์ประสานงานสปสช. โดย สปสช. จะคัดเลือกมา และมีปลัดเทศบาลเป็นเลขาฯ ซึ่งได้การนี้ได้มอบให้รองปลัดดำเนินการแทน มีอำนาจการกองสาธารณสุขเป็นผู้ช่วยเลขาฯ แต่เทศบาลเราไม่มีกองสาธารณสุข จึงมีหัวหน้าสำนักปลัดเป็นผู้ช่วยเลขานุการ หัวหน้าหน่วยงานคลังที่ได้รับมอบหมาย ในส่วนของตัวแทนสภาฯ จำนวน ๒ ท่าน ซึ่งในวันนี้เราจะมาคัดเลือกในส่วนของสภาฯ เดิมจะเป็นท่านรองคำป็น ตาแสง</p>

<p>นายสุพจน์ แก้วมาตย์ (หัวหน้าสำนักปลัด) (ต่อ)</p> <p>นายสุรัตน์ ชาสังข์ (สท. เขต ๒) ผู้รับรอง นางแจ่มใส จุ่งอังวะ (สท. เขต ๒) ผู้รับรอง ที่ประชุม</p>	<p>และท่าน สท. แจ่มใสจุ่มอังวะ ครับ</p> <p>- เรียน ท่านประธานสภาฯ กระผม นายสุรัตน์ ชาสังข์ สมาชิกสภาฯ เขต ๒ ขอเสนอ ท่าน สท. รังสรร วิลินไพร</p> <p>- ๑. สท.ทองสุข แสงพรมมา ๒. สท.พนมพร จันทะนาม</p> <p>- เรียน ท่านประธานสภาฯ ดิฉัน นางแจ่มใส จุ่มอังวะ สมาชิกสภาฯ เขต ๒ ขอเสนอ ท่าน สท. พนมพร จันทะนาม</p> <p>- ๑. สท.พิศวาท วันทอง ๒. สท.สุรัตน์ ชาสังข์</p> <p>-ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ คัดเลือก สท.รังสรร วิลินไพร และ สท.พนมพร จันทะนาม เป็น คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านผือ</p> <p>๕.๔ ญัตติ เรื่อง อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อตั้งเป็น รายการใหม่</p>
<p>นายอนรรักษ์ ชัยบ้านกุด (นักวิเคราะห์ฯ)</p> <p>นายสุพจน์ แก้วมาตย์ (หัวหน้าสำนักปลัด)</p>	<p>- เรียน ท่านประธานสภาฯ กระผม นายอนรรักษ์ ชัยบ้านกุด นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เนื่องจากน้ำท่วมที่ผ่านมาประตุม้วนเปิด-ปิด สำนักงานด้านของเทศบาลเกิดการชำรุดเพราะถูก น้ำท่วมเป็นเวลานาน สำนักปลัดเทศบาลตำบลบ้านผือ จึงมีความประสงค์จะดำเนินการจัดทำใหม่ โดยใช้งบประมาณในการจัดทำครั้งนี้ จำนวน ๑๕,๖๒๔ บาท โดยการโอนลดจากหมวด ค่าตอบแทน งานบริหารงานทั่วไป</p> <p>- เรียน ท่านประธานสภาฯ กระผม นายสุพจน์ แก้วมาตย์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ขอเพิ่มเติมสำหรับการโอนงบประมาณในครั้งนี้ เนื่องจากประตุม้วนด้านหน้าสำนักงาน ประกอบติด กับตัวอาคาร เกี่ยวกับด้านโครงสร้าง จึงจะขออนุมัติตั้งเป็นรายการใหม่ ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๔ การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบ ลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ ใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ซึ่งในครั้งนี้จะขออนุมัติโอนตั้งเป็นรายการใหม่ สำหรับ โครงการติดตั้งประตุม้วนอาคารสำนักงาน ด้านหน้า ขนาดกว้าง ๓.๗๒ เมตร สูง ๓.๐ เมตร เป็น เงิน ๑๕,๖๒๔ บาท โดยโอนลดจากแผนงานบริหารงานทั่วไป งบบุคลากร เงินเดือนข้าราชการหรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น ครับ</p>
<p>นายประสพ โสตา (ประธานสภาฯ) ที่ประชุม</p> <p>ที่ประชุม</p>	<p>-เข้าใจนะครับ มีสมาชิกท่านไหนจะอภิปรายอีกไหมครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติเลยนะครับ สมาชิก ท่านไหนเห็นสมควรโอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อตั้งเป็นรายการใหม่ โครงการติดตั้งประตุม้วน อาคารสำนักงาน ด้านหน้า ขนาดกว้าง ๓.๗๒ เมตร สูง ๓.๐ เมตร เป็นเงิน ๑๕,๖๒๔ บาท ยกมือ ครับ</p> <p>-ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์โอนงบประมาณรายจ่าย เพื่อตั้งเป็นรายการใหม่ โครงการติดตั้งประตุม้วนอาคารสำนักงาน ด้านหน้า ขนาดกว้าง ๓.๗๒ เมตร สูง ๓.๐ เมตร เป็นเงิน ๑๕,๖๒๔ บาท</p>
<p>ระเบียบวาระที่ ๖</p> <p>นายสุพจน์ แก้วมาตย์ (หัวหน้าสำนักปลัด)</p>	<p>เรื่องอื่น ๆ</p> <p>-เรียนท่านประธานสภาฯ กระผม นายสุพจน์ แก้วมาตย์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ขอแจ้งเรื่องการจัดกิจกรรมงานไชนานาชาติ ระหว่างวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน - ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ โดย กิจกรรมในปีนี้นักผู้ว่าราชการจังหวัดได้กำหนดให้อำเภอแต่ละอำเภอจัดทำบ้านโบราณและแบ่ง เวกันไปเฝ้าเพื่อแสดงกิจกรรมและจำหน่ายสินค้าได้ ซึ่งอำเภอหนองเรือเราทางชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านได้ไปดำเนินการสร้างแล้ว และตำบลบ้านผือเราได้ไปเข้าเฝ้าในวันที่ ๑ ธันวาคม</p>

<p>นายสุพจน์ แก้วมาตย์ (หัวหน้าสำนักปลัด) (ต่อ)</p>	<p>๒๕๖๕ โดยได้ประสานไปยังกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วจะแบ่งเป็นเทศบาลเรารับผิดชอบในตอนเช้าถึงเย็น และตอนกลางคืนให้กำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นคนเฝ้า โดยกิจกรรมก็มีการขายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มปลาแปรรูปบ้านโพธิ์ตาก กลุ่มทอเสื่อและทอผ้าฝ้ายบ้านหนองแสง ซึ่งมีกิจกรรมตลอดทั้งวัน จึงขอเชิญชวนทุกท่านที่ไม่ติดภารกิจเชิญเที่ยวงานในครั้งนี้ได้ครับ</p>
<p>นายประสพ โสตา (ประธานสภาฯ)</p>	<p>- มีอีกไหมครับ นี่ก็ได้ใช้เวลามาสมควรแล้ว สำหรับการประชุมครั้งต่อไปยังไม่ได้กำหนด ถ้าท่านใดมีเรื่องเสนอในการประชุมสมัยนี้ก็ยังพอมีเวลา ก็ให้ส่งเรื่องมาได้เพื่อทางเลขาจะได้รวบรวมเข้าระเบียบวาระการประชุมต่อไป ส่วนวันประชุมจะแจ้งตามหนังสืออีกที ถ้าไม่มีอะไรแล้วผมขอขอบคุณทุกท่านที่มาประชุมในวันนี้ ขอปิดการประชุมครับ</p>

ปิดประชุม เวลา ๑๑.๒๐ น.

ลงชื่อ สุพจน์ แก้วมาตย์ ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นายสุพจน์ แก้วมาตย์)
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลบ้านฝื่อ

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น

ลงชื่อ.....พนมพร จันทะนาม.....
(นางพนมพร จันทะนาม)
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....รังสรร วิลินไพร.....
(นายรังสรร วิลินไพร)
กรรมการ

ลงชื่อ.....สมบัติร์ แก้วหานาม.....
(นายสมบัติร์ แก้วหานาม)
กรรมการ

วันที่

รับรองถูกต้อง

ประสพ โสตา
(นายประสพ โสตา)
ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านฝื่อ

วันที่.....